

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๔. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ  
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ติดป้ายกำหนดพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๒. จัดทำประกาศกำหนดมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐  
เปอร์เซ็นต์ในเขตพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก

๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๔. รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัย

กำหนดพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



กำหนดพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
เรื่อง เรื่องมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลห้วยทองให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

---

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้าน การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ข้อ 1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้ที่มีวินัยจราจร และมีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีมาตรการให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ในเวลาที่มารับและส่งเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางโดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ขก ๘๕๕๐๑/

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

เรียน ปลัด อบต. , ผอ.กองช่าง, ผอ.กองการศึกษา, ผอ.กองคลัง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จึงให้ดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จึงให้บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

( ลงชื่อ )

( นายแทนไท คณานิตย์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัย



ทำป้ายสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ปีแห่งการรณรงค์  
สวมหมวกนิรภัย  
**100%**

**สวมหมวกทุกครั้ง  
ก่อนสตาร์ท...**



**ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท**

